

Hội Chợ Hè 2024 tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Seattle.



Tukwila. Mùa hè rực rỡ đến với cao nguyên tình xanh năm nay khí hậu có vẻ bất thường khi nóng khi lạnh. Hôm nay thứ Sáu ngày 09 tháng 8 năm 2024 ngày khai mạc Hội Chợ Hè với thời tiết khá nóng, nhiệt độ gần 90 độ F. Hội Chợ Hè năm nay có chủ đề Hội Chợ Hiệp Thành để cùng nhau xây dựng tinh thần hiệp nhất hầu đưa đến thành công việc hoàn thành Tân Thánh Đường đang tiến đến giai đoạn ngày Thánh Hiến ngôi Thánh Đường vào dịp lễ mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chúa Nhật ngày 24 tháng 11 năm 2024 sắp đến. Mời theo dõi 3 ngày Hội Chợ Hiệp Thành:

[Xem Hình](#)

-Thứ Sáu ngày 09 tháng 8 năm 2024 ngày khai mạc Hội Chợ với buổi rước Kiệu Đức Mẹ LaVang và các Thánh Tử đạo Việt Nam lúc 5 giờ 30.



Đúng 5 giờ 30 pm cha chánh xứ Đào Xuân Thành khai mạc cuộc rước kiệu với lời cầu nguyện và cử hành nghi thức xông hương trước bàn kiệu Đức Mẹ và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Sau nghi thức khai mạc , đoàn kiệu bắt đầu theo thứ tự với Thánh Giá nền cao, chiêng trống , Cờ Giáo xứ, đoàn Quốc Phục, Huynh Đoàn Đa Minh, Hội Bảo Trợ Ôn Thiên Triệu, Liên Đoàn Tông Đồ

Fatima, Hội Legio Mariae, bàn kiệu các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Đoàn Liên Minh , Hội Thánh Linh, giáo đoàn Fatima, giáo đoàn Mân Côi, giáo đoàn Mông Triệu, giáo đoàn Mẫu Tâm, giáo đoàn La Vang, Hội các Mẹ Công Giáo, Đoàn Dâng hoa, Bàn Kiệu Đức Mẹ, Quý tu sĩ , đoàn Giúp Lễ và linh mục đoàn, sau cùng là giáo dân còn lại. Đoàn kiệu di chuyển chung quanh khuôn viên nhà thờ và trở về khán đài sau hơn 30 phút qua lời kinh Mân Côi ca ngợi Mẹ.

Hơn 6 giờ 30 Thánh Lễ đồng tế bắt đầu với cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế Thánh Lễ , đoàn đồng tế gồm cha Trần Hữu Lân và 6 cha khách trong đó có cha Hoàng Phụng cựu Tổng Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Seattle nay là giáo xứ thể nhân CTTĐVN. Hiện diện trong Thánh Lễ là đông đảo giáo dân trong 5 giáo đoàn , các Hội Đoàn cùng các ban ngành, về phía chính quyền và quan khách có Ông thị trưởng thành phố Tukwila và các vị trong Hội Đồng Thành Phố cùng nhân viên Toà Tổng Giám Mục Seattle.

Mở đầu Thánh lễ cha chánh xứ ngõ lời chào mừng ông thị trưởng, các vị Hội Đồng Thành Phố Tukwila và linh mục đoàn cùng quý thầy quý soeur và toàn thể giáo hữu trong và ngoài giáo xứ hiện diện, cha chánh xứ nói tiếp. Hôm nay giáo xứ khai mạc Hội Chợ Hè Hiệp Thành với Thánh Lễ tạ ơn mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Kính cảm ơn quý cha và quý vị quan khách cùng toàn thể dân Chúa, Xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau.(tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu)

Thánh lễ được tiếp tục qua phần phụng vụ Lời Chúa . Tin mừng hôm nay Thánh Luca giới thiệu câu chuyện Đức Mẹ đi thăm chị họ là bà Isave với đoạn như sau: *Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:*

"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".....

Thánh Luca kết thúc đoạn tin mừng: *Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Minh.*

Cha Long phụ trách giảng lễ. Trong bài giảng ngài nhắc lại về cử chỉ của Đức Mẹ khi đi thăm người chị mà Luca đã ghi nhận : Bà Maria vội vã lên đường đi lên miền núi. Ngài liên tưởng : đây là một sự quan tâm với tất cả tấm lòng yêu thương, chăm sóc của Đức Mẹ đối với người chị họ. Khi liên tưởng đến đời sống gia đình, ngài nhấn mạnh đến bổn phận của những người cha, người mẹ, người con cũng phải noi theo gương Mẹ để cũng biết chăm sóc cho nhau như người chồng lo cho vợ, người vợ lo cho chồng, người cha, người mẹ biết chăm sóc con cái và nuôi dưỡng đức tin ngay trong lúc tuổi thơ như cho con cái học giáo lý, ngoài ra con cái cũng biết chăm sóc cha mẹ nhất là trong tuổi già, khi đau yếu. Tóm lại trong đời sống gia đình và cộng đoàn, chúng ta cũng cần có sự chăm sóc, thăm hỏi nhau trong tình yêu của Chúa....

Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể . Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha chánh xứ một lần nữa cảm ơn quý cha, quý quan khách và cộng đoàn dân Chúa và cha cũng trân trọng

kính mời quý cha và phái đoàn Thành Phố cùng Toà Giám Mục tiến về phía công chào để cắt băng khai mạc Hội Chợ.

Thánh Lễ kết thúc, phái đoàn cùng quý linh mục tiến về công chào để cắt băng khánh thành. Tiếng pháo và đoàn múa lân chào mừng Hội Chợ Hiệp Thành trong tiếng vỗ tay vang dội khi phái đoàn cắt băng khai mạc Hội Chợ. Sau khi cắt băng khai mạc Hội Chợ, mọi người tiến về lễ đài. Trong chốc lát, chương trình Hội Chợ được bắt đầu với lễ chào cờ được long trọng cử hành cùng với phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng vị Quốc vong thân. Sau lễ chào cờ, cha chánh xứ Đào Xuân Thành bước lên sân khấu tuyên bố khai mạc với lời chào mừng cùng cảm ơn quý quan khách và đồng hương đã đến với giáo xứ trong những ngày Hội Chợ Hè.

Chương trình văn nghệ đêm khai mạc Hội Chợ có 2 ca sĩ nổi danh như Ngọc Ánh và Lương Tùng Quang đã giúp cho chương trình văn nghệ thu hút lượng khán giả khá đông kéo dài đến hơn 11 giờ đêm.

Thứ Bảy ngày 10 tháng 8, ngày thứ 2 của Hội Chợ được bắt đầu với Thánh Lễ lúc 9 giờ trong nhà thờ do cha Trần Hữu Lân chủ tế.

Từ 10 giờ, các gian hàng mở cửa và phần sinh hoạt Hội Chợ do các Hội Đoàn, các Ca Đoàn, Trường Việt Ngữ Đắc Lộ trình diễn nhiều tiết mục mới lạ. Chương trình sinh hoạt Hội Chợ kéo dài đến gần 5 giờ chiều thì lắng dịu để nhường cho phần Thánh Lễ lúc 5 giờ được cử hành trong nhà thờ. Cha Trần Hữu Lân chủ tế Thánh Lễ này với sự hiện diện của đông đảo giáo dân tham dự. Thánh lễ buổi chiều thứ Bảy kết thúc hơn 6 giờ chiều.

Lượng người tham dự Hội Chợ càng lúc càng đông đổ dồn về khu vực Hội Chợ. Hôm nay thứ Bảy là chương trình đại nhạc hội của Hội Chợ Hè Hiệp Thành. Vào khoảng hơn 7 giờ tối, chương trình văn nghệ được bắt đầu. Đêm nay có các sĩ lừng danh giúp vui qua những bài ca tiếng hát trầm bổng của các sĩ lừng danh như Myra Trần, Đan Nguyên, Hà Thanh Xuân. Vào khoảng hơn 8 giờ 30, lượng khán giả tràn ngập cả khu vực Hội Chợ từ sân khấu đến tận Trung Tâm Toma Thiện. Hơn 12 ngàn người hiện diện trong đêm văn nghệ đặc biệt này. Tôi đi một vòng quanh Hội Chợ. Các gian hàng ẩm thực và giải khát, khách hàng đứng sấp hàng nối đuôi nhau để chờ mua cho bằng được các thức ăn và giải khát. Các anh chị phục vụ trong các gian hàng làm việc một cách tích cực trong vui vẻ quên cả mệt mỏi. Các gian hàng dành cho trẻ em cũng không kém phần sinh động. Tôi phải khó khăn len lỏi mới đi được một vòng quanh các gian hàng. Tiến về phía gian hàng Garage Sale nhìn các gian hàng garage sale năm nay có quá nhiều hàng hoá khá đẹp. Đêm đại nhạc hội kéo dài đến hơn 11 giờ mới chấm dứt với lượng khán giả quá đông đảo bám trụ đến giờ phút cuối mới nhẹ nhõm ra về khi chương trình văn nghệ kết thúc.

Chúa Nhật ngày 11 tháng 8. Ngày kết thúc Hội Chợ với Thánh Lễ đại trào do Đức Giám Mục Frank Schuster chủ sự.

Đúng 10 giờ, cha chánh xứ chào đón Đức Giám Mục và Quý Cha tham dự Thánh Lễ hôm nay.

Trước Thánh Lễ là phần dâng hoa kính Đức Mẹ.

Mở đầu chương trình dâng hoa là nghi thức tạ ơn dâng Mẹ do một số thầy và nhóm tìm hiểu ơn gọi phụ trách. Phần dâng hoa lên Mẹ hôm nay gồm các bạn trẻ trong các ban giáo lý và trường Việt Ngữ Đắc Lộ phụ trách. Nhiều màn phụng vũ khá tuyệt vời được dâng lên Mẹ đã đưa toàn thể giáo dân hiện diện trong tâm tình cầu nguyện và tạ ơn một cách sốt sắng. Buổi dâng hoa kéo dài khoảng gần nửa tiếng đồng hồ.

Thánh Lễ đại trà được bắt đầu lúc 10 giờ 30 do Đức Giám Mục Frank chủ tế, cùng đồng tế có cha Chánh Xứ Đào Xuân Thành, cha Trần Hữu Lân trong giáo xứ 3 cha khách.

Mở đầu Thánh Lễ, cha chánh xứ giới thiệu Đức Giám Mục Frank Schuster với lời cảm ơn, ngài nhấn mạnh, Đức Giám Mục Frank Schuster là vị Giám Mục trẻ hiện phụ trách coi sóc vùng phía Tây nơi có giáo xứ CTTĐVN của Tổng Giáo Phận, ngài rất mến giáo xứ Việt Nam của chúng ta, trong dịp đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua, ngài cũng đã đặc biệt dâng Thánh Lễ riêng cho giới trẻ Việt Nam. Chúng ta cùng cảm ơn ngài và xin một tràng pháo tay (tiếng vỗ tay vang dội) tiếp theo cha chánh xứ ngỏ lời chào đón và cảm ơn quý cha đã đến dâng Thánh Lễ và toàn thể công đoàn dâng Chúa hiện diện.

Thánh Lễ được bắt đầu phần phụng vụ Lời Chúa theo Chúa Nhật XIX Mùa Thường Niên Năm B. Tin Mừng hôm nay Thánh Gioan giới thiệu đoạn tin mừng Chúa Giêsu nói về Bánh Hằng Sống: "*Ta là bánh hằng sống bởi trời xuống*" với đoạn sau: Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "*Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống*". Họ nói: "*Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'....*"

Trong bài giảng lễ Đức Giám Mục bày tỏ sự vui mừng khi đến với giáo xứ trong dịp Hội Chợ Hè năm nay. Ngài nói đây là lần đầu tiên ngài đến với Hội Chợ Hè, trước đây ngài cũng đã có dịp tham dự Hội Chợ Tết.

Khi liên tưởng đến cuộc sống của con người trong thế giới hôm nay, ngài nói: khi họ ra tranh cử thì họ hứa rất nhiều, nhưng khi lên nắm quyền thì hầu hết đều lo cho cá nhân, quên đi lời hứa hẹn với dân. Nhiều khi chính quyền lại tạo chiến tranh và bạo loạn trong xã hội. Chúng ta cùng cầu nguyện...

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha chánh xứ đã trình trọng cảm ơn Đức Giám Mục, quý linh mục và toàn thể dân Chúa hiện diện, ngài cũng đặc biệt cảm ơn đến các ban ngành, các Hội Đoàn, các thiện nguyện viên giúp cho những ngày Hội Chợ. Cảm ơn Ban Dựng Lều, Ban làm công chào, Ban An Ninh, Ban vệ sinh ban đưa đón, ban trực tuyến, ban quay phim chụp hình và các ban ngành phục vụ trong các gian hàng Hội Chợ, ban bán vé số... Cảm ơn tất cả những ai đã đóng góp công sức.

Thánh Lễ kết thúc lúc 12 giờ trưa sau phép lành cuối lễ của Đức Giám Mục.

Chương trình sinh hoạt Hội Chợ kéo dài đến 4 giờ 30 với phần xổ số vui Hội Chợ Hiệp Thành và 5 giờ Thánh Lễ Tạ Ơn bé mạt Hội Chợ Hè được mọi sự tốt đẹp trong niềm vui tạ ơn

Nguyễn An Quý